



บทบาทของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยานศตวรรษมณฑลเพชรบุรีเปรียบเทียบกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



โดย

นางสาวกัญญา วัฒนาศกุลวงษ์

นางสาวสุติมา ทองประคินสูง

นางสาวฐาณิกา สุขศรี

นางสาวณัฐริกา เอื้อประเสริฐ

ผลงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี

การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา 763 401 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

คณาจารย์รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ ๒๕๕๕

เรื่อง บทบาทของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ สุรภัทร พิไชยแพทย
ผู้ศึกษา นางสาวกัลณิกา พัฒนาสกุลวงษ์
นางสาวชุตินา ทองประดิษฐ
นางสาวฐานิดา สุขศรี
นางสาวณัฐริดา เอื้อประเสริฐ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงบทบาทและความสนใจในฐานะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ และเพื่อทราบถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ทั้งจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกในการเก็บข้อมูล และคำถามแบบปลายเปิดที่ผู้ศึกษาได้จัดทำขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นนี้

ผลการศึกษาพบว่านักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ จากทั้งสองสถาบันส่วนใหญ่นั้นมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน คิดว่าสถาบันครอบครัวเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและ สถาบันการศึกษาเองก็ได้มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไปมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการเข้ากิจกรรมทางการเมืองจากภายในสถาบัน และภายนอกมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ มากขึ้น อีกทั้งกระแสสังคม โลกาภิวัตน์ ระบบทุนนิยมและสื่อถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษาลดน้อยลง และเปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการแสดงบทบาทของนักศึกษา และการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เห็นว่ามีน้อยลงและคิดว่าสูญหายไปนั้น แต่จริงๆ แล้วพลังนักศึกษายังคงอยู่และไม่เคยสูญหายไปไหนเพียงแต่มีการเปลี่ยนรูปแบบในการแสดงออกโดยวิเคราะห์สถานการณ์ ไม่หลงไปตามกระแสสังคมที่จะยิ่งสร้างความเดือดร้อนและบอบช้ำให้กับทุกคนและประเทศชาติ และเชื่อว่าถ้ามีการปลุกพลัง พลังนักศึกษาจะกลับมาแสดงให้ให้เห็นแน่นอน